
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลกระบี่นอย  

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

 ...........................................................  
ผูมาประชุม 

1. นายโชคนรินทร ขาวเหลือง  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ บุญทองแกว   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล หวังกอ   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นายวาสนา นะบุตร   ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5. นางสาวอุษา สายเส็น   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  
7. นางสุภานันท เจริญพานิช  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
8. นายสุเทพ บัวแกว   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
9. นางจิรา ไกรนรา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
10. นายไชยยศ กัณหกุล   ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
11. นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นายนิรุตติ์ มีมะแม   ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
13. นางสาวเกษร หอกุล   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
14. นางสาวมิรัญตี เต็งชู   ตําแหนง ครู คศ.1  

(รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
    

ผูเขารวมประชุม 

1. นางโสรยา เจริญนิธิธาดา  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
2. นางอนิษา แกวมา   ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
  

ผูไมเขาประชุม 

1. นางสาวมยุรี สรหงษ   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
(รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา)  ไปราชการ 

2. นางมาลิสา ยืนยง   ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ (ลาปวย) 
                                         

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย ประธาน :  

- กลาวเปดการประชุม  

 
 
 

 

/ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ : 
 : 

 
ขอบคุณพนักงานทุกทานที่ไดรวมงานในโครงการและกิจกรรมที่ผานมาจนสําเร็จ 
ลุลวงดวยด ี

 : 
 

ชวงระยะนี้อากาศแปรปรวนไมวาจะเปนลมหรือพายุ ใหสวนที่เก่ียวของเตรียมพรอม 
รับสถานการณฉุกเฉิน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา โดยมีการแกไขขอมูล ดังนี้ 
 : หนา 5 

     ชวงของกองชาง นายสุเทพ บัวแกว บรรทัดที่ 6 

     จากเดิม 

 แบบ 

   เปลี่ยนเปน 

    ไฟล 
     จากเดิม 

 มอบหมาย 

    เปลี่ยนเปน 

    สงมอบ 
หนา 7  ชวงของนางสาวมยุรี สรหงส บรรทดัท่ี 8  
     จากเดิม 

     1. เอกปฐมวัย 2.เอกภาษาไทย 3. เอกภาษาอังกฤษ 

     เปลี่ยนเปน 

     1. เอกปฐมวัย 2.เอกภาษาอังกฤษ 3.เอกภาษาไทย 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 
ระเบียบวาระที่ 3   
สํานักปลัดเทศบาล :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : 
 : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
  - อยูระหวางการเปดรับสมัครลงทะเบียนผูสูงอายุและผู พิการในปงบประมาณ 

2561 ตามทะเบียนราษฎรซึ่งยังไมรวมที่แจงยาย 170 ราย ไดลงทะเบียนแลว  
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 107 ราย คงเหลือยังไมลงทะเบียน 60 ราย 

   การดําเนินการในการติดตั้ งระบบอินเตอรเน็ตสํานักงานใหม งบประมาณ
500,000.-บาท (หาแสนบาท) อยูระหวางการรองบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

 : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - ไดดําเนินการเตรียมความพรอมรับกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ในสวนของเครื่องสูบน้ํา

และไดเบิกน้ํามันใสแกลลอนไวสํารองเปนที่เรียบรอย 
    /งานการ... 
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 : งานการเจาหนาที่ 
  - อยูระหวางการรับสมัครพนักงานจาง โดยประกาศรับสมัคร 2  ตําแหน ง 

คือ ตําแหนงผูชวยนายชางสํารวจและตําแหนงคนงาน ผูมาสมัครจนถึงปจจุบัน 
ตําแหนงนายชางสํารวจผูมาสมัคร 2 ราย และตําแหนงคนงาน ผูมาสมัคร 1 ราย  

 : ฝายแผนงานและงบประมาณ โดยนายนิรุตติ์ มีมะแม แจงขอมูลที่เก่ียวของ 
นายนิรุตติ์ มีมะแม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ : 
 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบังคับคดีกับกลุมออมทรัพยบานหนาชิงหมูที่  1 ตามที่นายกฯไดมอบหมาย        
ใหดําเนินการยื่นเรื่องเพ่ือยึดทรัพยกับกลุมออมทรัพยบานหนาชิงหมูที่ 1 ยอดประมาณ
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท งานนิติกรไดยืนเรื่องเพ่ือบังคับคดีตอสํานักงานบังคับคดี เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2560 เปนที่เรียบรอย ซึ่งไดวางคาใชจายไปทั้งสิ้นหาพันบาทการวางเงิน
มัดจําไวหาพันบาทจะดําเนินกระบวนการไปจนถึงการบังคับคดีขายทอดตลาดในรอบแรก 
กรณีบังคับขายในรอบแรกไมไดครั้งตอไปทางบังคับคดีจะเรียกคาใชจายมาอีกครั้ง 
หลังจากนี้ประมาณหกสิบวันบังคับคดีจะแจงหนังสือไปยังผูถูกบังคับคดีและเจาหนี้  
ของผูบังคับคดีที่มีหนี้ผูกพันอยูทั้งหมดและหลังจากนั้นจะแจงกลับมายังเทศบาล  กรณี
ลูกหนี้ตองการใชเงินคืนใหติดตอไปที่บังคับคดีโดยระหวางนี้ดอกเบี้ยจะเพ่ิมไปเรื่อยๆ 
จนถึง ณ วันที่ลูกหนี้ไปชําระ ในสวนลูกหนี้ของเทศบาล หมู 6 ไดดําเนินการเรียบรอย  
หมู 13 บังคับคดียึดเงินจากบัญชีธนาคารจํานวนครบถวน ปจจุบันคงเหลือหมู 1  
ซึ่งดําเนินการสืบทรัพยพบที่ดิน โดยข้ันตอนในการยึดทรัพยที่ดินจะยุงยากมากกวา  
ซึ่งลูกหนี้ของหมู 1 ในวันฟองลูกหนี้รับสภาพหนี้คนเดียวโดยตัวประธานซึ่งกรรมการ
อ่ืนไม เก่ียวของศาลไดทํ าการพิพากษาคดี เปนที่ เรียบรอยอยู ระหวางขั้นตอน           
การยึดทรัพยตามที่รายงานขางตน 

 : เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรสวนทองถิ่น
ไดกําหนดระเบียบข้ึนมา ในป 2560 เทศบาลฯไดอุดหนุนไปหลายๆหนวยงาน  
กองการศึกษา กองชาง กองสาธารณสุข ที่มีเงินอุดหนุน ซึ่งระเบียบไดกําหนดขั้นตอน
ในการปฏิ บั ติ ในการใช เงิน อุดหนุ นต องทํ าอะไรบ าง ขณ ะนี้ ม าถึ งช ว งของ 
สิ้นปงบประมาณ ระเบียบบอกวาจะตองติดตามประเมินผลโครงการและจัดทํารายงาน
ใหกับคณะผูบริหารไดรับทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน 
ขอ งองค กรปกครองส วนท องถิ่ น พ .ศ .2559 ระเบี ยบข อ 12  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งทางเทศบาล 
ไดตั้งคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนของเทศบาล ในวันที่  
5 กันยายน 2559 จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ตําแหนง ปลัดเทศบาล เปนประธาน 
นางสุภานันท เจริญพานิช ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 

นางจิรา ไกรนรา ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 

นายสุเทพ บัวแกว ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 

นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 

6.นางสาว... 
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6. 
7. 

นางสาวมยุรี สรหงษ ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

นายนิรุตติ์ มีมะแม ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เปนกรรมการ
และเลขานุการ 

 : ฝายแผนงานและงบประมาณไดแจงใหกองทุกกองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพ่ือให
ทุกกองที่ใชเงินอุดหนุน รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนมาใหคณะกรรมการตามคําสั่ง
เพ่ือจัดทํารายงานใหกับคณะผูบริหารทราบ และเก็บไวกรณีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบตามบันทึกวันที่  2 ตุลาคม 2560 กําหนดใหยื่นเอกสารภายในวันที่  
20 ตุลาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ยังไมไดรับเอกสารจากทุกกอง ยกเวนกองการศึกษา 
ไดยื่นเอกสารมาบางสวนแตยังไมครบ ดังนั้นจึงขอใหแตละกองรวบรวมเอกสารการใช
จายเงินอุดหนุน โดยใหรายงานตามแบบฟอรมวาดวยคาใชจายเงินอุดหนุน โดยตาม
บันทึกในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ไดแนบเอกสารการรายงานไปแลว ใหทําหนังสือสงไป
ยังหนวยงานที่รับเงินอุดหนุน แจงใหรายงานตามแบบฟอรม กรณีมีเงินเหลือก็ใหคืนเงิน
กับทางเทศบาลและแนบใบเสร็จมาพรอมกับรายงาน โดยรายงานโครงการท่ีไดรับเงิน
อุดหนุนใหกับคณะกรรมการตรวจสอบวาเงินที่ อุดหนุน ได ใช จ าย ไป เป น ไป 
ตามวัตถุประสงคของโครงการเงินอุดหนุนหรือไม กรณีไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการก็จะเรียกเงินคืน กอนที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจและเรียกคืนกรรมการ
ชุดดังกลาวจะเปนผูตรวจสอบเบื้องตน 

 : การเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ป ตามที่ไดสรุปประเดนคําถามแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป  2561-2564 แจงไปใหแตละกองรับทราบแลว งานแผนงานและ
งบประมาณจะดําเนินการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนในระหวางเดือนธันวาคมถึง             
เดือนกุมภาพันธ ซึ่งมีการบันทึกแจงไปยังกองทุกกองเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
แจงใหแตละกองสํารวจแผนงานโครงการดําเนินการที่ตองการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
สงมายังงานแผนภายในวันที่   20 ธันวาคม 2560 โดยใหสํารวจโครงการเนน
ปงบประมาณ 2562 แผนป 2562 จะทําโครงการอะไรโครงการเหลานั้นมีแผน            
แลวหรือไม กรณีไมมีใหแตละกองดําเนินการประมาณการ ออกแบบ โดยบันทึกที่แจงมี
รายละเอียดชี้แจงไปนั้นขอใหแตละกองไดศึกษารายละเอียดใหครบถวน สําหรับการ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ป ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงมีขั้นตอนดังนี้ แตละกองจะเสนอ
โครงการพรอมรายละเอียดใหคณะกรรมการสนับสนุนจัดทํารางเลมหนึ่งจากนั้นนําราง
ไปเสนอคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนานํ ารางออกไปประชาคม                  
เพ่ือสอบถามความเห็นชอบวาประชาชนเห็นดวยกับรางแผนฯหรือไม กรณปีระชาชนไม
เห็นดวยก็จะตัดโครงการออกจากรางแผน โดยการประชุมกําหนดสัดสวนของผูเขารวม
ประชาคมตองไดรอยละหกสิบกรณีไมถึงรอยละหกสิบใหไดรอยละยี่สิบ แตหากกรณี
ผูเขารวมประชุมไมถึงรอยละยี่สิบของสัดสวนถามสีัดสวนรอยละหาก็สามารถดําเนินได
แตทั้งนี้ตองแจงถึงเหตุของความจําเปนใหอําเภอทราบและการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
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  แผนพัฒนาสี่ปนั้นทุกโครงการจะตองนําไปดําเนินการจัดทํางบประมาณซึ่งโครงการ 

ในปงบประมาณใดก็ตองดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล : 
 : ระเบียบการจัดทําแผนพัฒนา กรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกอนหนานี้ประชาชนเสนอ            

เพื่อเพ่ิมเติมแผน แตปจจุบันใหทางเทศบาลเปนคนคิดโครงการและเพิ่มเติมไดกรณีที่มี
งบประมาณแลวเทานั้น จะไปเพิ่มโครงการที่ไมมีงบประมาณไมได เชน เทศบาล
ตองการจายขาดเงินสะสมแตไมมีในแผนเทศบาลมีเงินสามารถที่จะเพ่ิมได แตโครงการ
ใดที่เพ่ิมลอยๆ และไมมีงบประมาณไมสามารถที่จะเพ่ิมโครงการได จากเดิมในการ
ประชาคมซึ่งตองประชาคมทุกหมูบานและการประชาคมนั้นประชาชนในแตละหมูบาน
ตองการใหทําโครงการในหมูของตน ซึ่งเทศบาลไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด
สืบเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ทั้งนี้ในบางครั้งการเสนอโครงการของประชาชน 
จะไมตรงกับนโยบายของผูบริหาร แตตามระเบียบใหมสามารถทําไดตามนโยบายของ
ผูบริหารและความจําเปน ยกตัวอยาง ผูบริหารมีนโยบายสรางถนนหมูสอง เทศบาล
ดําเนินการลงประชาคมเฉพาะหมูสอง เปนตน  

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : โครงการของปงบประมาณ 2562 เพ่ือเสนองบประมาณยุทธศาสตรของจังหวัด และ

ไดประสานผูดําเนินการของโครงการทุกโครงการทุกโครงการ ตามที่ไดประสานกับนาย
นิรุตติ์ มีมะแม พรอมที่จะเสนอไปยังจังหวัดก่ีโครงการ ไมวาจะเปนโครงการเก่ียวกับ
น้ําประปาหรือโครงการเกี่ยวกับการเก่ียวกับถนน 

นายนิรุตติ์ มีมะแม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ : 
 : สําหรับโครงการตามที่จังหวัดมีหนังสือมา ณ วันนี้ทางกองชางยังไมมีโครงการที่จะสงไป

ยังแผนงานของจังหวัด รายละเอียดกองชางคงจะชี้แจงรายละเอียดในลําดับตอไป 
นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : โครงการที่เก่ียวกับขึ้นทะเบียนถนนที่จังหวัดหรือไม หากโครงการข้ึนทะเบียนจังหวัด

เทศบาลไมมี ขณะนี้มีแปดสายที่จะข้ึนทะเบียนแตไมตรงเปาหมายที่ เทศบาลทํา             
โครงการตางๆท่ีสงไปยังจังหวัดแปดโครงการไดใหกองชางดําเนินการสงทั้งหมด                
และโครงการท่ีไดสงไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตองมีทะเบียนขึ้นกับจังหวัด
สอบถามเปนประเดนเดียวกันหรือไม 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : เปนงบของจังหวัดที่จะขอไปยังกระทรวงมหาดไทย ตัวอยางงบประมาณ 2560 กระบ่ี

ยุทธศาสตรจังหวัดกอนแรกสองรอยกวาลาน แตสองรอยกวาลานทองถิ่นในพ้ืนที่หลาย
ตําบลไดของบประมาณไปป 2559 บางเสนที่ขอสงไปจังหวัด จังหวัดสงไปยังกรม
ไดรับการจัดสรรเงินประมาณใหงบประมาณสิบกวาลาน เจ็ดลาน หรือหาลาน 
 โดยงบตามที่เราขอเปนรายละเอียดอยางนี้ แตงบประมาณ 2561 เทศบาลฯไมทัน 
และตามที่ไดเห็นหนังสือของจังหวัดขอโครงการโดยประสานโดยตรงกับหัวหนา
สํานักงานจังหวัดซึ่ งแจงใหทํ ารายละเอียดสงไปยังจังหวัดตามแจงในหนังสือ 
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ใหทําโครงการที่นอกเหนือจากศักยภาพของเทศบาลไปสองสามโครงการ เพ่ือไดบรรจุ
ในแผนของจังหวัดและไดงบประมาณ 2562 ขอไปแลวเราไดทั้งหมดหรือกรณีขอไป
สามโครงการแตอนุมัติสองโครงการ ทั้งนี้ตองมีบรรจุลงในแผนลักษณะวาเกินศักยภาพ
ของเทศบาล เหมือนลักษณะเดียวกันกับงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ที่เทศบาลของบไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดเนื่องเกินกวาศักยภาพของเทศบาล 
ตางกันตรงจากแผนขององคการบริหารสวนจังหวัดแตนี้เปนแผนของจังหวัด  

นายสุเทพ บัวแกว ผูอาํนวยการกองชาง : 
 : ตามที่นายกชี้แจงเปนแผนของจังหวัดผานกรมกระทรวงมหาดไทย แตจากกรณีของ 

นายนพดล หวังกอ สอบถามเปนงบประมาณที่มาจากกรมสงเสริมฯใหเทศบาลรายงานไป
ซึ่งอยูในแผนตามที่ นายนิรุตติ์ มีมะแม แจงขอมูลขางตนที่ผานมาซึ่งจะตองข้ึนทะเบียนดวย 
ตามที่ นายนพดล หวังกอ กลาวไวขางตน ซึ่งผูวายังไมไดลงนาม โดยเทศบาลฯเสนอไป
ประมาณแปดโครงการ ถามวาผูวาฯยังไมลงนามสามารถนําไปขึ้นโครงการไดหรือไม   
ซึ่งไมสามารถตอบไดขึ้นอยูกับคณะกรรมการตรวจ แตเมื่อมองกลับไปไมตรงกับแผนอีก 
โดยนายนิ รุตติ์  มีมะแม จะมี การดําเนินการปรับแผนฯ นายนพดล ห วังกอ  
และกระผมรวมกันพิจารณาเพ่ือดําเนินการปรับแผนฯโครงการเพื่อนําเขาแผน
ปงบประมาณ 2562  

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล : 
 : แผนของจังหวัดป 2561 เทศบาลไดขอโครงการ CCTV เขาไปโดยขอผานอําเภอ

เนื่องจากงบพัฒนาจังหวัดไมโอนใหทองถิ่นอําเภอมารับโครงการเขาไปในแผน แตทั้งนี้
ในปงบประมาณ 2562 ดูในแผนแลวเสนอโครงการเขาไปในแผนของจังหวัด ปญหา
อยูที่วาการใชงบประมาณทองถิ่น  ไมมีสิทธิ์ไปใช แตอําเภอมีสิทธิ์ที่จะใชอําเภอ                  
ซึ่งอําเภอไมมีชางคิดประมาณบีอารคิวให จึงไมมีโครงการทําใหงบประมาณของจังหวัด
เหลือเยอะ โดยแผนของป 2561 เทศบาลฯไดเสนอไปสี่โครงการ สืบเนื่องจากไมมี
โครงการที่สามารถบรรจุเขาไปในแผนได เนื่องจากแผนของเทศบาลกําหนดเปนป              
และเสนอไดเฉพาะโครงการที่บรรจุไวในแผนฯปงบประมาณ 2562 

นายนิรุตติ์ มีมะแม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ : 
 : โครงการสนองยุทธศาสตรขั้นตอนการดําเนินงาน โดยงานแผนฯและปลัดเทศบาลได

ประชุมอําเภอเมืองกระบี่ตามที่ประชาคม เสนอโครงการในป 2562 ไปดังนี้ 
  1. CCTV 
  2. กอสรางสะพาน 
  3. ขุดลอกของกํานันหมู 1 
  4. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหนองพันทัน 
 : อีกหนึ่งโครงการขอดูรายละเอียดอีกครั้ง กรณีที่ตองการใชงบจังหวัดอยางที่นายเอกภพ 

พฤษชัยนิมมิต แจงเทศบาลเสนอขอโครงการโดยตรงไมได ที่เสนอไดคือของบประมาณ
จากกรมฯ ตามหนั งสือ เข ามาให เสนอโครงการถนนสายต างๆและเรื่ องน้ํ า                 
หนังสือมาสองเรื่อง ซึ่งเทศบาลสงไปจังหวัดเหมือนกันแตเปนของกรมฯ งบนี้เทศบาล
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เสนอได แตหากเปนงบของจังหวัดโดยตรงตองไปหาตัวแทน เชนเทศบาลตองการ
กอสรางถนนตองไปประสานกับทางหลวง CCTV ก็ตองหาเจาภาพเปนการฝากโครงการ 
ในการเสนอโดยตรงไมแนใจจังหวัดจะบรรจุในแผนใหหรือไม ในการปรับแผนพัฒนาสี่ป
ครั้งนี้ขอใหแตละกองพิจารณาโครงการประสานแผนสามารถใสไปไดและเสนอโครงการ
ไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของโดยวางแผนจะเอาโครงการใดใสในปงบประมาณใด                
โดยโครงการประสานแผนจะแยกออกจากการใช งบประมาณเองเปนการขอ
งบประมาณจากหนวยงานอื่นทั้งนี้ตองประมาณการราคาใหแลวเสร็จ กรณีหนวยงานที่
เราของบประมาณไปไมสามารถตั้งงบประมาณได เราก็สามารถเลือกมาดําเนินการเอง
ได ทั้งนี้ตองเปนโครงการขนาดใหญที่เกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดําเนินการเองได 
การเพ่ิมเติมแผน 4 ปขอใหแตละกองพิจารณานําแผนปองกันการปราบปรามทุจริต 
2561 -2564 มาบรรจุไวในแผนพัฒนา 4 ปฉบับเพ่ิมเติมดวย ในกรณียังไมไดบรรจุ
ไว ในแผนพัฒนา 4 ป  เพ่ือขับเคลื่อนโครงการไปสูการปฏิบัติตามแผนปองกัน                 
การปราบปรามทุจริต 

 : แผนการดําเนินงาน งานแผนฯอยูระหวางการอับโหลดขอมูลลงเว็บไซด โดยเปนแผน
ดําเนินงานที่คณะผูบริหารไดประกาศใชแลว ดังนั้นจึงขอใหแตละกองไดนําแผน
ดําเนินงานไปใชในการปฏิบัติงานดวย 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม :  
 นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข : 
 : วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) ดําเนินโครงการเด็กไทยแข็งแรงใสใจการออกกําลังกาย

เพ่ือปองกันและแกไขภาวะน้ําหนักเกินและโรคในเด็ก จัดโครงการฯ ณ ศูนยพัฒนาเด็ก  
 : การพนยุงดําเนินการตามขอมูลจากโรงพยาบาลแจงมาพื้นที่ที่มีคนไขเลือดออก

เจาหนาที่มีแผนการดําเนินงานดังนี้ เจาหนาที่ไดรับขอมูลจากโรงพยาบาล ลงพ้ืนที่เสี่ยง
และดําเนินการพนซ้ําสองถึงสามครั้งตอพ้ืนที่เสี่ยง 

 : การกําจัดขยะมูลฝอยขณะนี้ไมไดรับเรื่องรองเรียนมาหลายเดือนการจัดเก็บเรียบรอย
ปกติปญหาเรื่องเดียวของกองสาธารณสุขฯ เรื่องการบํารุงรักษารถขยะสืบเนื่องจากรถ
เสื่อมสภาพโดยการซอมสวนมากจะเปนเรื่องไฟและยาง 

 : เงินอุดหนุน 1 โครงการ โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 20,000.-บาท อุดหนุนใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยไดรายงานมาแลวอยูขั้นตอนการเตรียมเอกสารใหกับฝาย
แผนงานและงบประมาณตอไป 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย ประธาน : 
 : 

 
 

การเก็บขยะหมูบานการเคหะปจจุบันเก็บก่ีครั้งตอสัปดาห ตามที่ไดลงพื้นที่มีขยะวาง
กองไว ใหเขาไปดู ดูระยะเวลาและปริมาณขยะมีเยอะเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนเปน 

2 สัปดาหครั้ง ทั้งนี้ในสวนของคาใชจายการเก็บขยะหากมีปริมาณขยะมากใหประสาน  
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  ไปยังตัวแทนเพ่ือแจงอัตราการเหมาจายการเก็บคาขยะเพ่ิมเติม ใหผูเกี่ยวของเขา
ดําเนินการสํารวจมีผูมาอยูอาศัย ณ ปจจุบันมีก่ีหลัง มอบหมายใหนายสุเทพ บัวแกว
มอบหมายการประสานผูรับเหมา โดยแยกการจัดเก็บคาขยะแยกระหวางหมูบานการ
เคหะกับแคมปคนงานกอสราง 

นางอนิษา แกวมา นักวิชาการสาธารณสุข 
 : แจงเพิ่มเติมในการเขาเก็บขยะพ้ืนที่หมูบานเอื้ออาทรในชวงแรกของการเก็บจะเปน 

15 วันครั้ง แตมาระยะหลังขยะมีมากปรับเปลี่ยนเปน 3 วันครั้ง โดยขยะที่ไปเก็บ
โดยมากจะเปนเศษวัสดุการกอสรางซึ่งปริมาณขยะมีเปนจํานวนมาก 

กองคลัง 
นางจิรา ไกรนรา ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง : แจงการดําเนินงาน ดังนี ้: 
 : งานพัสดุและทรัพยสิน 

   งบประมาณ 2560 
   - ประกาศจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 2560 ระเบียบใหม (รายจายคางจาย 

  ปงบประมาณ 2560) 
   1. โครงการซอมสรางถนนสายโลตัส-คลองเนียง-บานไร หมู 12 – 11 ใชวิธี  

    e-Bidding ผูรับจางบริษัทอินทัช 2555 จํากัด งบประมาณ หนึ่งลานเกาแสน  
     ผูคาเสนอในราคาหนึ่งลานสามแสนบาท 
2. โครงการกอสรางปายชื่อโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย งบประมาณ   
    1,300,000.-บาท (หนึ่งลานสามแสนบาท) ไดผูรับจางคือหางหุนสวนจํากัด 
    โอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่งฯ อยูจังหวัดพัทลุง เสนอราคา 1,232,000.-บาท             
    (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) 
3. โครงการกอสรางขยายเขตประปาภูมิภาคถนนสายคลองเนียงงบประมาณ  
    800,000.-บาท (แปดแสนบาท) เบื้องตนไดใหเจาหนาที่พัสดุประสานไปยัง  
    ผูอํานวยการกองชาง ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได เนื่ องจาก  
    ยังไมไดรายชื่อคณะกรรมการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เนื่องจากการ 
    ประปาสวนภูมิภาคจะมีระเบียบวากรณีการขยายเขตประปาจะตองมี 
    เจาหนาที่ของการประปารวมเปนคณะกรรมการดวย 

 : โครงการตามเทศบัญญัติบงประมาณ 2561 มีทั้ งหมด 9 โครงการ ยังไมได
ดําเนินการ รอกองชางสงแบบแปลนและรายละเอียดมายังกองคลังเพ่ือดําเนินการใน
สวนพัสดตุอไป 

 : งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
    - ลงพื้นที่ ในการรับแบบประมาณราคาเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองที่ประจําป  

  2561 – 2564 เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยลงหมูที่ 13    
  ณ วันนี้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หมู 11 โดยแบง เจาหนาที่ออกเปน 2 จุด  
  ทั้งสองมัสยิด ใครที่มี โฉนด นส.3 และ สปก. สามารถมายื่นแบบเพื่อเสียภาษี 
  บํารุงทองที่ได             

/รายงาน... 
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 : รายงานความคืบหนาของโครงการกอสรางของสํานักงานเทศบาล ขอมูล ณ วันที่  
3 พฤศจิกายน 2560 การเบิกเงินงบประมาณจากวงเงิน 49,900,000.- (สี่สิบเกา
ลานเกาแสนบาทถวน) เบิกงบประมาณไปแลว 28,443,000.- (ยี่สิบแปดลานสี่แสนสี่
หมื่นสามพันบาทถวน) เนื้องานดําเนินการไปแลวหาสิบเจ็ดเปอรเซ็นต  

 : ตามที่จั งหวัดให ประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติ ใน เรื่องเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
ปงบประมาณ 2561 ไดงบในการกอสรางอาคารเรียนอนุบาลแตเราประสบปญหา
เนื่องจากเราอยู ระหวางการขอเปลี่ยนแบบการกอสราง โดยมีแบบฟอรม ให 
กรอกรายละเอียดใหรายงานความคืบหนาของโครงการ ซึ่งมีขอมูลในแบบฟอรมดังนี้ 
      1. ชองที่หนึ่งใหกรอกวาโครงการถูกหรือไมถูกตองตรงกับที่ของบประมาณหรือไม 
      2. ความคืบหนาในการจัดซื้อจัดจาง  
ซึ่งของทางเทศบาลไมสามารถกรอกขอมูลไดทั้งสองชอง เนื่องจากไมตรงกับขอมูล 
ทั้งสองชอง โดยไดชี้แจงวาทางเทศบาลไดขอเปลี่ยนแปลงแบบและไดสงเอกสาร 

การขอเปลี่ยนแปลงผานทางอําเภอเมืองแลวและไดพูดคุยรายละเอียดแลวสอบถาม
ผูอํานวยการเกษมวาการเปลี่ยนแปลงแบบใชระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแบบ 
และสงกลับมาใหเราเพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดจางนานหรือไม ผอ.แจงขอมูลวาใชเวลา
ประมาณ 3 เดือน กรณเีรงแนะนําใหเราประสานโดยตรงทางกรมฯ 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 

  ประสานไปยังผูรับผิดชอบ เมื่อผูวาราชการจังหวัดลงนามเสร็จสิ้นเรงในการจัดสง
เอกสารไปยังกรม ในสวนของการประสานขอมูลเพื่อทราบจังหวัดดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหน มอบหมายผูอํานวยการกองการศึกษา และนายยงยุธ บุญทองแกว  
เปนผูประสานในเรื่องดังกลาว 

กองชาง :  
นายสุเทพ บัวแกว ผูอาํนวยการกองชาง :  แจงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 : แจงกรณีคณะกรรมการจากการประปาสวนภูมิภาคไดดําเนินการทําหนังสือขอตัวไปยัง

ประปาฯเปนที่เรียบรอย แตจนถึงปจจุบันยังไมไดรับการตอบกลับ 
 : ตามที่กองคลังไดประกาศโครงการกอสรางถนนสายหลังโลตัส ไดมีชาวบานโทรมาแจง 

มีการกอสรางทับที่ดินของชาวบาน ซึ่งไมทราบเปนการกอสรางตั้งแตยุคของนายกฯ
กอนหนานี้หรือในปจจุบัน เสนอใหนายนพดล หวังกอ ประสานเจาของพ้ืนที่ที่ดิน จาก
ขอมูลแจงมาวาหากเปนเสนทางเดิมท่ีดินของเคาจะเปนสองแปลงซึ่งเจาของที่ดิน 
ไมยินยินยอมใหกอสราง แจงกอนการดําเนินการโครงการเพ่ือความชัดเจนในเสนทางที่
ดําเนินโครงการประสานเจาของที่ดินกอนดําเนินการโครงการ 

 : โครงการประปารอหนังสือจากคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ 
การจางจากประปาสวนภูมิภาค 

 : โครงการกอสรางสะพานหมู 7 ตอนนี้ไดดําเนินการปรับแบบเล็กนอย ขณะนี้ไดนํา 
นายชางสํ ารวจลงพื้ นที่ เพื่ อ กําหนดระดับน้ํ าความสู งต่ํ าของน้ํ าที่ น้ํ าจะท วม                    
โดยเจาหนาที่จากชลประทานจากนครจะเขามาดูพื้นที่วาหากกอสรางสะพานตรงนี้            

/จะมีผล… 
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จะมีผลกับเคาหรือไม โดยแจงวาตั้งงบปรับปรุงและผสมประสานกับของเทศบาลฯ 
ดังนั้นยังรอขอมูลจากเจาหนาจากชลประทานกอนเพ่ือใหโครงการเหมาะสมกับพ้ืนที่
ดังกลาว 

 : โครงการปงบประมาณ 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2561 ไดมอบหมายให
นายศักดิช์าย ชูคช ทําราคากลางบางสวนแลว 

 : โครงการหมู 3 หนองพันทันนาหัวนอน ผูรับจางอยูระหวางการดําเนินการ 
 : พรบ.ควบคุมอาคาร ไมมีในการขออนุญาตกอสราง ปญหาคือผังเมืองและสิ่งแวดลอม 

เจาของพ้ืนที่แจงขอมูลการใชประโยชนของเคาไมเต็มที่แตเราปฏิบัติตามขอบขายหนาที่ 
 กองการศึกษา 

 นางโสรยา เจริญนิธิธาดา นกัวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผูอาํนวยการกองการศึกษา : 
 : โครงการดําเนินการในชวงนี้ ดังนี้ 
    1. การแขงขันฟุตอบ อบจ.กระบี่  คัพ ตานภัยยาเสพติด ครั้งที่  16 ประจําป 

2561 ณ สนามฟุตบอลสวนสาธารณะธารา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระดับ
อําเภอเมือง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ไดทําการจับฉลากแบงสายผู เลน 
กําหนดการแขงขันคูของเทศบาลตําบลกระบี่นอย ดังนี้ 

   - 
 

- 
 

- 
 

- 

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.45 น. 
เทศบาลตําบลกระบี่นอย พบกับ องคการบริหารสวนตําบลไสไทย 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.45 น. 
เทศบาลตําบลกระบี่นอย พบกับ องคการบริหารสวนตําบลเขาทอง 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.45 น. 
เทศบาลตําบลกระบี่นอย พบกับ องคการบริหารสวนตําบลไสไทย 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.45 น. 
เทศบาลตําบลกระบี่นอย พบกับ ชมรมคนรักฟุตบอลคลองประสงค 

 : โครงการจัดงานประเพณีเมาวลิดกลางและจัดแขงขันทักษะทางวิชาการตําบลกระบี่นอย 
ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยนครกระบี่ สถานที่ไดลงไปดูพื้นที่
จัดโครงการเรียบรอยซึ่งจะเริ่มดําเนินการเคลียรในตนเดือนหนา ปายประชาสัมพันธ 
ยังไมไดสถานที่ในการติดตั้งจึงยังไมไดประชาสัมพันธ งบประมาณในการดําเนิน
โครงการ 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) มัสยิดไดแจงยอดเงินในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการ เปนเงิน 278,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งรอย
บาท) แตทางกองฯเบิกใหได 231,500.-บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันหารอยบาท) 
ทางมัสยิดหาเพิ่มอีก 44,600.-บาท (สี่หมื่นสี่พันหกรอยบาท) หักลบแลวเหลือ
งบประมาณในการจัดในงานเมาวลิด 468,500 (สี่หมื่นหกพันแปดพันหารอยบาท)
และ คาโปสเตอรนอกซึ่งตองหาเงินงบประมาณจากนอก 7,000.- บาท (มติจากที่
ประชุมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพรอมการจัดงานประเพณี
เมาวลิดกลางตําบลกระบี่นอยและกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการภาคฟรดูอีน 

  
/ใหเทศบาล... 
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ใหเทศบาลเปนคนดําเนินการหางบประมาณในสวนนี้) ปายประชาสัมพันธมอบหมายให
นายวิสนุกรณ ไชยพรม เปนผูประสาน 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : ปายใหญใหติดที่สามแยกถ้ําเสือ โดยประสานเจาของสถานที่  

 โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบ่ีนอย : 
 นายไชยยศ กัณหกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย : 
 : ขอขอบคุณเทศบาลตําบลกระบี่นอยที่ไดจัดสรรงบประมาณในการตอเติมหองเรียน 

ไดปรับเปลี่ยนนักเรียนของชั้นอนุบาลหนึ่งไปเรียน ซึ่งทําใหขยับขาย มีพื้นท่ีในการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

  โครงการกอสรางปายและรั้วของโรงเรียนฯในปงบประมาณ 2561 ทําใหเห็นโรงเรียน
ชัดเจนรวมทั้งมีภาพลักษณที่ดีขึ้น 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย ประธาน : 
 :  กรณีที่เมื่อมีการกอสรางโรงเรียนในระหวางกอสรางไดมีการสํารองพ้ืนที่ในการเรียน

การสอนไวอยางไร  
 นายไชยยศ กัณหกุล ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบ่ีนอย : 
 : สวนของการสํารองพ้ืนที่ในการเรียนการสอน จากการคุยนอกรอบใหมาเรียนที่

เทศบาลบางสวนและที่โรงเรียนบางสวน ซึ่งไดสอบถามเรื่องการเดินทางมีพาหนะ 
ในการรับสงนักเรียนมาเรียนหรือไม ซึ่งไดรับคําตอบวาไมมี กรณีไมมีหากใหผูปกครอง
มาสงนักเรียนเองมองวาเปนความลําบากสําหรับนักเรียนและผูปกครองสืบเนื่องจาก
นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนผูปกครองสวนใหญมีภารกิจที่ตองดําเนินจึงไมสะดวก 
ในการรับสงรวมทั้งเปนการเพ่ิมภาระใหกับผูปกครอง ซึ่งนักเรียนชั้นอนุบาลและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 สามารถทําการเรียนการสอนไดตามปกติในโรงเรียน  
สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จําเปนตองหาที่เรียนใหม โดยจํานวนนักเรียน
ประมาณหนึ่งรอยคน  

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
  กรณีที่สถานที่เรียนใชสํานักงานเทศบาลไมสะดวกเนื่องจากไกลไมสะดวกในการ

เดินทางมาสงของผูปกครอง ดังนั้นในการเรียนของนักเรียนเสนอใหเปนที่วัดกระบี่นอย
กรณีวัดกระบี่นอยไมพรอมเสนอใหขอใชสถานที่โรงเรียนธิดาแมพระเปนสถาน 
ที่เรียน 

นายไชยยศ กัณหกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย : 
 : จากกรณีขอเสนอนายกเทศมนตรีเสนอสถานที่เรียนใหไปเรียนที่วัดกระบี่นอยและ 

โรงเรียนธิดาแมพระเสนอเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   - วัดกระบี่นอยมีเรือนพักนอนหากเราขอใชสถานที่ตรงนั้น แตทั้งนี้เกรงทาน 

  เจาอาวาสไมอนุญาต เนื่องจากเปนสถานที่เขาคายธรรมมะอยูดวย แตหากเรา 
  ขอใชเปนสถานที่เรียนของนักเรียนอาจจะใชเวลานานซึ่งไมเหมาะสม และตามที่ 
   

/ทานนายก... 
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  ทานนายกเสนอเปนโรงเรียนธิดาแมพระเกรงจะเกิดเปนปมดอยของเด็กนักเรียน 
  อยางที่ทราบกลุมนักเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย กับกลุมนักเรียนโรงเรียน 
  ธิดาแมพระคนละกลุม เมื่อไปเรียนอาจจะเกิดเปนปมดอยของนักเรียนได ดังนั้น 
  ขอเสนอสถานที่เรียนใหกับนักเรียน ดังนี้ 
     - จัดสถานที่เรียนในโรงเรียนโดยการเชาเต็นทเพ่ือการเรียนการสอน  
       ซึ่งแบงเปนหองๆเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
     - ขอใชสถานที่ศาลเจา ซึ่งหนาศาลเจามีพ้ืนที่ทั้งนี้หากใชศาลเจาเสนอใหมี    
       การเชาเต็นทโดยเต็นททําแยกเปนหองๆ รวมเปนสี่หองเรียนเต็นทสองหลัง    
       และควรมีพัดลมเนื่องจากอากาศอาจจะรอนแล โดยใชงบประมาณเงินสะสม   
       ของโรงเรียน 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : จากกรณีเรื่องสถานที่เรียนกรณีมีการทํากอสรางโรงเรียน ในการหาสถานที่เรียนชวง

ดังกลาวมอบหมายนายยงยุธ บุญทองแกว รองนายกเทศมนตรี ดําเนินการ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4   
เรื่องอื่นๆ 

นายไชยยศ กัณหกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย : 
 : ตามที่นางสาวดาราลักษณ กัณหกุล โอนยายไปประจําที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกําหนดเดินทางในวัน
พรุงนี้ (16 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการเลี้ยงขาวหนึ่งมื้อ ซึ่งไดทํา
หนังสือและขอรถ แจงผูเดินทางจํานวน 25 คน ขณะนี้ทางโรงเรียนที่รวมเดินทาง
จํานวน 15 คน เรียนเชิญทุกทานที่สนใจเดินทางในวันดังกลาว 

นางโสรยา เจริญนิธิธาดา นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : ปรึกษาหารือในการดําเนินโครงการจัดงานปใหม สถานที่ในการดําเนินโครงการ 

ใหดําเนินการที่ไหน 
นายยงยุธ บุญทองแกว รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : เสนอในการจัดโครงการจัดงานปใหมเปนวัดโพธิ์เรียงเนื่องจากมีศาลาไมตองเชาเต็นท  
นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 

 : 
 

การทําบุญและยายของไปยังสํานักงานเทศบาลแหงใหมเปนวันพฤหัสดีที่ 28 ธันวาคม 2560 
ใหมีการดูงบประมาณเพ่ือการเดินสายระบบเพ่ือมีการติดตั้งพรอมในการใชงานกอนการ
ทําบุญและเคลื่อนยายสิ่งของ โดยกําหนดการทําบุญมีทั้งของทางศาสนาอิสลามและ
ศาสนาพุทธโดยการขึ้นสํานักงานใหมเขาไปอยูกอนเปดเปนทางการเดือนเมษายน หรือ
กอนหนาแตอยากใหเปนวันผูสูงอายุตอไปในอนาคตไมวาจะเปนโครงการวันเด็กหรือ
โครงการวันผูสูงอายุตอไปจัดหนาลานเทศบาล แตระเบียบใหมใหจัดตรงกับวันผูสูงอายุ
ตรงวัน กรณีไมสามารถดําเนินการไดเร็วสุดจะเปนชวงของวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561  

   /นางสุภานันท... 



13 
 

นางสุภานันท เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล : 
 : เสนอตามท่ีจะมีการทําบุญการขึ้นสํานักงานใหม ไดดําเนินการไปแลวในวันที่  

28 ธันวาคม 2560  ในการจัดงานวันเด็กขอเสนอใหจัดที่สํานักงานเทศบาลแหงใหม 
มติท่ีประชุม  : รับทราบมติ ดังนี้ 
   

 
 

-  สถานที่เรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย มอบหมาย 
   นายยงยุธ บุญทองแกว ดําเนินการ 
-  จัดโครงการจัดงานปใหม ณ วัดโพธิ์เรียง 
-  วันเด็กจัด ณ สํานักงานเทศบาลแหงใหม 

 
  

ปดประชุมเวลา 11.57 น. 
 
 
                   ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปณัฐติยา เหมหา) 
              ผูชวยบุคลากร 
 
 
 
 
                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาววรรณพร  เอ่ียมเสง) 
        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


